



**สท. เปิดสอบ "อำนวยการสูง" ตำแหน่ง "ท้องถิ่นจังหวัด" ๓๐ อัตรา กำหนดวันส่งผลงานวันสุดท้าย ๒๑ ม.ค.นี้**



เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดเผยว่า คณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง กระทรวงมหาดไทย ได้มีประกาศการพิจารณาคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งท้องถิ่นจังหวัด สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยมีอัตราที่ว่างกว่า ๓๐ ตำแหน่ง ซึ่งกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกว่า จะต้องดำรงตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งมาแล้วดังต่อไปนี้ ๑.ประเภทอำนวยการ ระดับต้น ไม่น้อยกว่า ๑ ปี ๒.ประเภทอำนวยการ ระดับต้น และประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ รวมกันไม่น้อยกว่า ๔ ปี ๓.ประเภทอำนวยการ ระดับต้น และประเภททั่วไป ระดับอาวุโส รวมกันไม่น้อยกว่า ๗ ปี ๔.ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ไม่น้อยกว่า ๔ ปี และ ๕.ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส ไม่น้อยกว่า ๗ ปี

คณะกรรมการฯ ยังได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาคัดเลือก แบ่งออกเป็น ๔ ส่วน คือ ๑. ความรู้ความสามารถในตำแหน่ง โดยให้จัดทำ "ข้อเสนอเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ในการดำรงตำแหน่งที่เข้ารับการคัดเลือก" โดยที่ข้อเสนอดังกล่าวจะต้องแสดงถึงความรู้ความสามารถในการเชื่อมโยงภารกิจหน้าที่ของหน่วยงานกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตลอดจนแนวทางการปฏิรูปประเทศตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และนโยบายรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติให้บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งให้จัดทำ "ผลงานด้านการบริหารจัดการที่ภาคภูมิใจที่เกี่ยวข้องกับลักษณะหน้าที่และความรับผิดชอบของตำแหน่งที่สมัครเข้ารับการคัดเลือก" โดยผลงานดังกล่าวจะต้องแสดงถึงความสามารถในการบริหารจัดการเพื่อให้งานที่รับผิดชอบบรรลุผลสำเร็จ ๒. ความประพฤติและการปฏิบัติหน้าที่ ๓. ประวัติการเข้ารับราชการ และ ๔. คุณสมบัติอื่นๆ ที่จำเป็นต่อตำแหน่ง ซึ่งจะประเมินโดยการสัมภาษณ์ประกอบการพิจารณาข้อเสนอเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ และผลงานด้านบริหารจัดการที่ภาคภูมิใจ

(มีต่อหน้า ๒)





( ๒ )

อธิบดี สถ. กล่าวต่อว่า ขอให้ข้าราชการผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก จัดส่งใบสมัครพร้อมเอกสารตามที่กำหนดไว้ในประกาศถึงกองการเจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ภายในวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๓๐ น. (ให้ถือตามวันประทับตรารับหนังสือของกองการเจ้าหน้าที่) หลังจากนั้น ทางคณะกรรมการคัดเลือกฯ จะตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร แล้วจะประกาศรายชื่อผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เพื่อเข้ารับการประเมินคุณลักษณะอื่นๆ ที่จำเป็นต่อตำแหน่ง โดยการสัมภาษณ์ต่อไป ทั้งนี้ ผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก สามารถสืบค้นรายละเอียดได้เพิ่มเติมทาง [www.dla.go.th](http://www.dla.go.th) เมนู "หน่วยงานภายใน" หน่วยงาน "กองการเจ้าหน้าที่" เมนู "หนังสือราชการ" และ "การคัดเลือกข้าราชการ" และหากมีข้าราชการรายใดประสงค์จะทักท้วงคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการคัดเลือก ให้ทำหนังสือยื่นต่อประธานกรรมการคัดเลือกฯ ภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแต่วันประกาศการคัดเลือกนี้

ณ วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒

